

THƯ NGỎ

Vận động ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lý Nam Đế - huyện Tam Nông

Kính gửi: Các Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Tổ chức và các Nhà hảo tâm.

Huyện Tam Nông nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Người dân Tam Nông luôn đoàn kết, cần cù lao động, hiếu học và sáng tạo. Huyện Tam Nông cũng là nơi an nghỉ của Đức vua Lý Nam Đế (503 – 548) - vị vua đầu tiên xưng hiệu Đế và cũng là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Để giữ gìn, kế tục và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân Tam Nông, trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng, luôn có sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, đặc biệt là những tấm lòng vàng của người con quê hương Tam Nông trên mọi miền Tổ quốc. Từ nguồn đóng góp quý báu đó, huyện đã tổ chức trao nhiều phần quà, phần thưởng cho những học sinh vượt khó vươn lên học giỏi, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Từ đó, công tác khuyến học, khuyến tài đã góp phần quan trọng thúc đẩy nỗ lực học tập, rèn luyện của các thế hệ học trò trên quê hương Tam Nông anh hùng với hy vọng về ngày mai xây dựng quê hương Tam Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với ý nghĩa đó, huyện Tam Nông thành lập và tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài mang tên Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Nam Đế - huyện Tam Nông.

Nhân dịp này, Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị các Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Tổ chức, các Nhà hảo tâm tham gia ủng hộ để huyện Tam Nông có thêm nguồn kinh phí ổn định, lâu dài cho công tác khuyến học, khuyến tài của huyện ngày càng phát triển.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Hội Đồng quản lý Quỹ.

Địa chỉ: UBND huyện Tam Nông, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Số tài khoản: 2714686889888 - tên TK: Quỹ khuyến học, khuyến tài Lý Nam Đế - huyện Tam Nông tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Huyện Tam Nông.

Chi tiết xin liên hệ:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. SĐT: 0903401609.

- Ông Hoàng Đăng Thường- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, Thành viên ban sáng lập Quỹ. SĐT: 0972361999.

Huyện Tam Nông trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đồng hành đóng góp cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Lý Nam Đế huyện Tam Nông. Xin kính chúc các Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Tổ chức và các Nhà hảo tâm mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và phát triển!

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Quách Hải Lý